



# Tuyên Quang: Trao mái ấm ươm mầm bồ đề tại Trường PTDTBT Tiểu học Niêm Sơn

ISSN: 2734-9195

11:21 08/12/2025

Mai này, khi những mầm ươm bồ đề ấy lớn lên, ngày thêm trưởng dưỡng, biết đâu chính các em sẽ là người tiếp tục lan tỏa ánh sáng từ bi và trí tuệ nơi quê hương mình. Hoan hỷ thay, lành thay...

*Trẻ em như búp trên cành*

*Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan*

*(Hồ Chí Minh - Báo Việt Nam độc lập, số 106, ngày 21/09/1941).*

Từ những năm tháng gian khó của đất nước, **Chủ tịch Hồ Chí Minh** đã luôn dành tình yêu thương ấm áp nhất cho thiếu nhi. Tình thương ấy thể hiện qua những hành động cụ thể trong đời sống, qua những vần thơ trong sáng viết về những mầm xanh của tương lai.



Trẻ em như búp trên cành...

Tiếp nối tinh thần ấy, biết bao thế hệ lặng lẽ gieo những hạt thiện lành, chăm chút cho những búp măng non nơi vùng sâu, vùng xa, nơi phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều vất vả.

Mới đây, Ban Văn hoá T.Ư - GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh **Tuyên Quang** cùng các đối tác, nhà tài trợ đã tổ chức lễ Khánh thành gian nhà nội trú mới tại Trường PTDTBT Tiểu học Niêm Sơn, Tuyên Quang; đồng thời trao tặng 680 phần quà đến nhà trường và học sinh.





Khảo sát...



...thi công



Rồi hoàn thiện chỉ trong vài tháng.

Gian nhà nội trú rộng 120 m<sup>2</sup>, khởi công ngày 18/04 và hoàn thiện ngày 27/08/2025, gồm bốn phòng kang trang, thoáng mát, với hệ thống giường tầng vững chắc. Tổng kinh phí xây dựng 700 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các nhà hảo tâm còn hỗ trợ thi công bể nước dung tích 20 m<sup>3</sup>, góp phần giảm bớt nỗi lo thiếu nước vào mùa khô, tình trạng từng gây nhiều khó khăn cho các điểm trường vùng núi phía Bắc.

Được biết, sau đợt **bão lũ** và sạt lở trước đó, một gian nhà nội trú của trường đã bị hư hại hoàn toàn. Khi nắm thông tin, đoàn thiện nguyện Cư sĩ Phúc Nghiêm - Nguyễn Đình Hoạch (Hà Nội) đã lập tức khảo sát và triển khai kế hoạch xây dựng mới để các em kịp có chỗ ở trước mùa đông giá lạnh.

Chỉ trong vòng chưa đến sáu tháng, bốn phòng nội trú kiên cố đã hoàn thành, giúp hàng chục, thậm chí hàng trăm học sinh yên tâm lưu trú, vượt qua nắng gắt hay rét buốt vùng cao.



Nét hồn nhiên trẻ thơ vùng cao trong tiết mục văn nghệ chào mừng

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, giao thông nhiều tuyến bị chia cắt, đến đầu tháng 12 mới thông suốt. Ngay khi điều kiện cho phép, đoàn thiện nguyện Phúc Nghiêm cùng các doanh nghiệp, đối tác đã trở lại trường để tổ chức lễ khánh

thành chính thức và trao nhiều phần quà ý nghĩa, bao gồm:



Quà được chuẩn bị chu đáo trước khi trao tặng tới các em học sinh.

- + Công ty Toto Việt Nam: 10 triệu đồng, 20 bộ máy tính, 50 phần quà sách vở.
- + Ban Văn Hóa T.Ư GHPGVN & BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang: 120 túi dụng cụ học tập.
- + Công ty TNHH Tập đoàn KTCN Hoàng Thiên: 1 máy lọc nước, 200 bộ bát đĩa inox.
- + BachLien Company JoinStock: 45 xe đạp mini.
- + NTT Data Việt Nam: 15 triệu đồng.
- + Công ty Thế Đạt: 10 triệu đồng.
- + Thiên Hà Kameda: 20 thùng bánh ICHI.
- + Công ty CPTM & DV Ngọc Hà: 4 thùng bút.
- ... và nhiều đơn vị đồng hành khác.



Cảm xúc khôn tả khi hàng trăm em học sinh tiểu học cùng trang nghiêm niệm Phật, đọc Kinh...

Điều khiến mọi người xúc động nhất là việc các em học sinh, vốn đã được thực hành trong ngày khởi công, tiếp tục thành kính tụng đọc Bát Thánh Cát Tường, Kinh Chuyển Pháp Luân và niệm Phật trong buổi lễ. Tiếng trẻ đồng niệm “Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” trong trẻo giữa nắng vàng đại ngàn, vừa hồn nhiên vừa trang nghiêm, tạo nên một không gian thật khó quên.

Tuyên Quang, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và đang phát triển sinh hoạt Phật giáo mạnh mẽ, nay có thêm những mầm non được tiếp cận pháp từ sớm. Một câu niệm Phật, một lời đọc kinh, dù giản dị như một buổi ngoại khóa, cũng là nhân duyên thù thắng gieo vào tâm hồn trẻ thơ những hạt giống thiện lành.

Mai này, khi những mầm ươm bồ đề ấy lớn lên, ngày thêm trưởng dưỡng, biết đâu chính các em sẽ là người tiếp tục lan tỏa ánh sáng từ bi và trí tuệ nơi quê hương mình. Hoan hỷ thay, lành thay...



680 em học sinh tập trung từ sớm, trời còn mờ sương dù đã 7 giờ 30 sáng...





Lễ cắt băng khánh thành, mừng gian nhà nội trú mới (ngày 02/12/2025)



Đại diện Tập đoàn TOTO Việt Nam, ông Asada hướng tay về phía dãy nhà nội trú, chia sẻ: Lần đầu tiên tôi tham dự chương trình, thấy có nhiều trẻ con dự đông và đủ đến vậy. Các cháu đều là những mầm xanh tương lai cần được quan tâm, chăm sóc. TOTO Việt Nam đã đồng hành cùng rất nhiều chương trình từ thiện ở các vùng sâu vùng xa, miền núi Việt Nam. Chúng tôi mong rằng, không chỉ những gian nhà, mà thêm nhiều ngôi trường được dựng xây, để tất cả các em bé vùng

cao đều được đến trường...



Từng món quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa, chứa đựng: Tình yêu thương, sức mạnh niềm tin và tiếp sức từng mầm xanh trong bước đường học tập, trưởng thành.





Trồng cây lưu niệm



Buổi lễ kết thúc trong ánh nắng chan hòa. Nơi đây, từng hạt giống bồ đề chắc chắn ngày thêm tốt tươi, sớm ngày tỏa rộng bóng mát...

Tác giả: **Thường Nguyễn**

Ảnh: **Chánh Thường - Nhật Hằng**